

# ฉันทกิต

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว

๓๗๓๓๒



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๑

ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๓๔๙๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๗๐๕๑ จำนวน ๑ ชุด  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. แบบรายงานกรณีที่มีการร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ  
ให้แก่หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ภายในวงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ  
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ซึ่งจังหวัดแจ้งแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินโครงการดังกล่าว  
เพื่อให้อำเภอและหมู่บ้านถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือ  
ผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดติดตามแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยสอดส่องดูแลการดำเนินโครงการดังกล่าว มิให้มีการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือ  
ผลประโยชน์ ตกลงหรือต่อรองผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างหรือจากกรณีใด ๆ ในการดำเนินการโครงการ  
รวมทั้ง การประพฤติมิชอบในกรณีอื่น ๆ จังหวัดสกลนครจึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถูกร้องเรียน  
อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ

๑.๑ ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริง โดยดำเนินการสอบสวน  
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้สรุปรายงานกรมการปกครองทราบ

๑.๒ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายอำเภอมิอำนาจสั่งลงโทษ  
ตัดเงินตอบแทน ภาคทัณฑ์ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้สรุป  
รายงานกรมการปกครองทราบ

/๑.๓ หากกรณี...

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

๑.๓ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา หากผลปรากฏว่ากระทำผิดจริง จังหวัดจะทำการพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงโทษ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ กรณีมีการร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งลงโทษ ให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่สุด แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๑.๔ หากเป็นกรณีเข้าข่ายกระทำความผิดอาญา ให้นายอำเภอแจ้งความดำเนินคดีอาญาในทันที และหากปรากฏว่า เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ แก่ทางราชการ ให้นายอำเภอดำเนินการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางปกครองต่อไป แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๒. กรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ

๒.๑ ให้นายอำเภอควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด มิให้เกิดกรณีทุจริต เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หรือประพฤตินิชอบ ในกรณีใด ๆ โดยให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในตำบลที่ปลัดอำเภอรับผิดชอบ

๒.๒ ในกรณีที่ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หมู่บ้านหรือทางราชการ และปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ระวังการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) นั้น ไว้เป็นการชั่วคราวตามที่เห็นสมควร แล้วรีบรายงานให้นายอำเภอทราบ เพื่อให้นายอำเภอได้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว

๒.๓ ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการ ฯ รับผิดชอบการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ หรือประพฤตินิชอบอื่น ๆ หากเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นายอำเภอมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ (๔) และแจ้งความดำเนินคดีอาญาในทันที นอกจากนี้ หากปรากฏว่าเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้นายอำเภอดำเนินการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางปกครองต่อไปด้วย แต่ในกรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยตำแหน่ง ซึ่งมีโชก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอดำเนินคดีอาญา พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดังกล่าว พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งวินัยอาญา และการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางปกครอง แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้สรุปรายงานกรมการปกครองทราบ

/อนึ่ง...

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

อนึ่ง ให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง หากพบการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ประชาชนผู้รู้เห็นพฤติกรรมแจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และให้อำเภอรายงานผลการปฏิบัติการตามแบบรายงานที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.) ให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๒ - ๗๑๑๔๖๑, ๗๑๖๖๓๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชาญ ศิริวัฒนกุล)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐๔๒ - ๗๑๑๔๖๑

(บ.โทรสาร ๐๔๒ - ๗๑๖๖๓๗)

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๗๐๕๑



๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทย

39.042

ปค. (5)  
ศ.ค. (1)  
ก. (1)

กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎาภิเศก กทม. ๑๐๒๐๐ 3798

เวลา

เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชัฐ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๖๒๒๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชัฐ (หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้จังหวัดและอำเภอได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักรับผิดชอบการดำเนินการในหมู่บ้าน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินโครงการและรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดจากการกระทำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงขอให้จังหวัดได้ติดตามแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยสอดส่องดูแลการดำเนินโครงการดังกล่าวมิให้มีการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ตกลงหรือต่อรองผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างหรือจากกรณีใด ๆ ในการดำเนินการโครงการ รวมทั้งการประพฤติมิชอบในกรณีอื่น ๆ และให้จังหวัดแจ้งอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการฯ

๑.๑ ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริง โดยดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หากผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่มีมูลความจริง ให้อำเภอรายงานจังหวัดเพื่อสั่งยุติเรื่องแล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๑.๒ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งนายอำเภอมีอำนาจสั่งลงโทษตัดเงินตอบแทน ภาคทัณฑ์ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วรายงานให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบ

๑.๓ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา หากผลปรากฏว่ากระทำผิดจริง ให้จังหวัดทำการพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงโทษ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ กรณีมีการร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งลงโทษให้ถือเอาการพิจารณาวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่สุด แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๑.๔ หากเป็นกรณีเข้าข่ายกระทำความผิดอาญา ให้นายอำเภอแจ้งความดำเนินคดีอาญาในทันที และหากปรากฏว่าเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายประการใด ๆ แก่ทางราชการ ให้นายอำเภอดำเนินการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางปกครองต่อไป แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

/๒. กรณี...

๒. กรณีคณะกรรมการหมู่บ้านถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ

๒.๑ ให้นายอำเภอควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินการโครงการฯ อย่างใกล้ชิด มิให้เกิดกรณีทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบในกรณีใด ๆ โดยให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในตำบลที่ปลัดอำเภอรับผิดชอบ

๒.๒ ในกรณีที่ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หมู่บ้านหรือทางราชการ และปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงาน ประจำตำบล ระวังการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามที่เห็นสมควร แล้วรีบ รายงานให้นายอำเภอทราบ เพื่อให้ นายอำเภอได้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว

๒.๓ ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการฯ รับผิดชอบการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการฯ หรือประพฤติมิชอบอื่น ๆ หากเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นายอำเภอมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ (๔) และแจ้งความดำเนินคดีอาญาในทันที นอกจากนี้หากปรากฏว่าเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้นายอำเภอดำเนินการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางปกครองต่อไปด้วย แต่ในกรณีคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งซึ่งมิใช่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอ ดำเนินคดีอาญา พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งวินัย อาญา และการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางแพ่งหรือในทางปกครอง แล้วรายงานให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบ

ทั้งนี้ ให้จังหวัดแจ้งให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลการดำเนินการ โครงการฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส หากพบการทุจริต คดโกง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หรือประพฤติ มิชอบกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ประชาชนผู้รู้เห็นพฤติกรรมแจ้งให้อำเภอทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อนึ่ง ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามแบบรายงานให้กรมการปกครองทราบทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๓ เดือน โดยรายงานทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๖๒๙-๘๓๐๓ และ ๐๒-๖๒๙-๘๓๐๗-๑๔ ต่อ ๔๐๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๗-๑๔ ต่อ ๔๐๓